

วันที่ 12 มีนาคม 2564

เรื่องชี้แจงแนวทางการดำเนินการเพื่อแก้ไข กรณีขึ้นเครื่องหมาย “C” ของหลักทรัพย์ PPPM
เรียนกรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้จัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 486 โครงการ พีเพิล พาร์ค อาคาร อี 1 ชั้น 3 ถนน อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ กรณีหลักทรัพย์ของบริษัทขึ้นเครื่องหมาย “C” เนื่องจากบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว สำหรับงวดปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทขอรายงานแนวทางการแก้ไขดังนี้

เนื่องจากบริษัทมียอดขาดทุนสะสมรวม 329.58 ล้านบาท ทำให้หลักทรัพย์ของบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 47.90% ของทุนชำระแล้ว ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งไว้คือ สูงกว่า 50% ส่งผลให้ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย “C” ซึ่งมีสาเหตุหลักได้แก่

1. การตั้งค่างานในสินทรัพย์ที่ประเทศญี่ปุ่น ในส่วนของทรัพย์สินที่ติดค้ำความโดยใช้วิธีต้นทุน (Cost approach) แทนการใช้วิธีประมาณการกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow)
2. ผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 ส่งผลให้กระแสเงินสดรับลดลง ขณะค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed Cost) ไม่ได้แปรผันตามรายรับ ทำให้บริษัทขาดเงินทุนหมุนเวียน
3. การขาด Working Capital ทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการผลิตสินค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ กล่าวคือ บริษัทยังมีความสามารถในการผลิตเหลืออยู่ และเป็นสาเหตุที่ทำให้ยอดขายลดลง
4. ผลกระทบจากการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมีมูลค่าที่ลดลง

บริษัทขอสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวดังนี้

1. ปรับโครงสร้างหนี้ด้วยการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงานเพื่อลดภาระดอกเบี้ย โดยบริษัทมีแนวทางที่จะขายสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานในการปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายทางการเงิน เช่น ที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเงินลงทุนในหุ้นสามัญ เป็นต้น ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทมีภาระค่าใช้จ่ายทางการเงินอยู่ทั้งสิ้นจำนวน 84 ล้านบาท
2. เจรจากับธนาคารหรือหาพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategy Partner) เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) ท่ามกลางวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ที่ส่งผลต่อบริษัท ทำให้รายได้จากการขายลดลง กระแสเงินสดรับของบริษัทมีมูลค่าลดลง ขณะที่บริษัทยังคงต้องแบกรับค่าใช้จ่ายต่างๆ อยู่ ทำให้บริษัทขาดกระแสเงินสด

ในปี 2562 บริษัทมีปริมาณการผลิตของอาหารกึ่งและอาหารปลาจำนวน 27,784 ตันต่อปี และ 41,642 ตันต่อปี

ตามลำดับ ซึ่งมากกว่าปริมาณการผลิตปี 2563 จำนวน 7,018 ตัน และ 14,101 ตันต่อปีตามลำดับ ซึ่งหากแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้จะทำให้บริษัทมีรายได้และกำไรเพิ่มขึ้น

3. ปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ บริษัทปรับกลยุทธ์ทางการตลาด โดยเน้นที่จะจำหน่ายสินค้าให้กลุ่มลูกค้าที่มีฐานะทางการเงินที่ดี มีเครดิตต่อมระยะสั้น ซึ่งจะมีผลทำให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และสามารถสร้างกำไรได้เพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมา อีกทั้งมีผลทำให้หนี้เสียของบริษัทลดลงในอนาคต โดยฝ่ายขายจะให้บริการลูกค้าใกล้ชิดได้มากยิ่งขึ้น ประกอบกับบริษัทมีประสบการณ์ในธุรกิจอาหารสัตว์น้ำมากกว่า 20 ปี สินค้าของบริษัทได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้า

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

(หม่อมหลวงพรรณเพียงเดือน สังคหะพงศ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร